


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ



สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

<p>ขั้นตอนการรับวีซ่ากรณี พ.ร.บ. รถมอเตอร์</p> <p>ประชาชนผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ตรวจสอบเอกสารพร้อมค่าขอวีซ่า ยื่นคำขอรับวีซ่าที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม ดำเนินการยื่นคำขอวีซ่าที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม รับวีซ่า</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง</p>	<p>ขั้นตอนการรับวีซ่ากรณี พ.ร.บ. การขนส่งทางบก</p> <p>ประชาชนผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ยื่นคำขอรับวีซ่าที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม ดำเนินการยื่นคำขอวีซ่าที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม รับวีซ่า</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง</p>	<p>ขั้นตอนการโอนรถ พ.ร.บ. รถมอเตอร์</p> <p>ประชาชนผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ยื่นคำขอโอนรถ ดำเนินการโอนรถที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>30 นาที</p> <p>ยื่นคำขอโอนรถ ดำเนินการโอนรถที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>45 นาที</p> <p>สรุป 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง 15 นาที</p>	<p>ขั้นตอนการจำหน่ายรถ พ.ร.บ. รถมอเตอร์</p> <p>ประชาชนผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ยื่นคำขอจำหน่ายรถ ดำเนินการจำหน่ายรถที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>30 นาที</p> <p>ยื่นคำขอจำหน่ายรถ ดำเนินการจำหน่ายรถที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>45 นาที</p> <p>สรุป 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง 15 นาที</p>	<p>ขั้นตอนการขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ กรณีที่ผู้ขับขี่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป</p> <p>ประชาชนผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ดำเนินการขอใบขับขี่ที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>ดำเนินการขอใบขับขี่ที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>30 นาที</p> <p>ดำเนินการขอใบขับขี่ที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>45 นาที</p> <p>สรุป 4 ขั้นตอน 4 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง 30 นาที</p>	<p>ขั้นตอนการขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ กรณีที่ผู้ขับขี่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป</p> <p>ประชาชนผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ดำเนินการขอใบขับขี่ที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>1 ชั่วโมง</p> <p>ดำเนินการขอใบขับขี่ที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>30 นาที</p> <p>ดำเนินการขอใบขับขี่ที่ศูนย์บริการขนส่งจังหวัดนครพนม</p> <p>45 นาที</p> <p>สรุป 3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง 30 นาที</p>
--	---	---	---	---	---

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

